



Implemented by  
**giz** Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

**DVET**

## Vietnam TVET Bulletin

Ngày 28/07 – 03/08/2022

### Mục lục

#### • TIN TIÊU ĐIỂM •

#### • TIN GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP / ĐÀO TẠO NGHỀ •

##### CHÍNH SÁCH

*Không Gây Khó Cho Việc Dạy Văn Hóa Trong Trường Nghề, Trường Nghệ Thuật  
Đã Giải Ngân 48 Nghìn Tỷ Đồng Góp Hỗ Trợ Phục Hồi Kinh Tế Xã Hội  
Xây Dựng Khung Năng Lực Số Cho Nhà Giáo Giáo Dục Nghề Nghiệp*

#### • TIN KINH DOANH & THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG •

##### HỢP TÁC NƯỚC NGOÀI

*Khóa Đào Tạo Nâng Cao Về Tự Động Hóa Và Động Cơ Tại VCCI  
Hơn 56.800 Lao Động Việt Nam Đi Làm Việc Ở Nước Ngoài Trong 7 Tháng  
Thực Tập Sinh Việt Nam Đến Nhật Bản Sẽ Thoát Cảnh Bị Chặt Chém Phí Môi Giới  
Cơ Hội Hợp Tác Đầu Tư Cho Doanh Nghiệp Việt Nam Với Bắc Úc  
Thành Phố Cal-Neve-Ari Ký Kết Hợp Tác Đưa Cây Dược Liệu Quảng Trị Sang Mỹ  
Đức Tạm Chứa Cấp Thị Thực Mẫu Hộ Chiếu Bìa Tím Xanh Của Việt Nam Vì Thiếu Nơi Sinh  
Thủ Tướng Hàn Quốc Tiếp Thưởng Trực Ban Bí Thư Võ Văn Thưởng  
Nhiều Người Lao Động Ở Vùng Cao Nam Trà My Sẽ Có Thu Nhập Tốt Khi Sang Làm Việc Tại Hàn Quốc*

##### TIN TRONG NƯỚC

*Doanh Nghiệp Đăng Ký Thành Lập Mới Ở Việt Nam 7 Tháng Đầu Năm 2022  
Đăng Sau Câu Chuyện “Khát” Lao Động Diện Rộng Nhiều Ngành, Chuyên Gia Lý Giải  
Người Lao Động Vận Hành Công Trình Khí Làm Việc Tối Đa 12 Giờ/Ngày  
Đường Ngoại “Hạ” Đường Nội  
Hà Nội Phê Duyệt 78 Nghề Đào Tạo, Người Lao Động Được Hỗ Trợ Chi Phí  
Hà Nội Giải Quyết Việc Làm Cho Hơn 137.000 Lao Động Trong 7 Tháng  
Vĩnh Phúc Đào Tạo Nghề Cho Gần 210.000 Lợt Người Từ Năm 2015  
Nghệ An: 840 Hợp Tác Xã Tạo Việc Làm Cho Gần 61.000 Lao Động  
Thừa Thiên-Huế Phát Triển Nguồn Nhân Lực Chất Lượng Cao  
Năng Suất Lao Động Bình Quân Tại TP. HCM Cao Gấp 2,5 Lần Cả Nước  
Bình Phước: Doanh Nghiệp “Khát” Lao Động Phổ Thông  
Bình Dương Tuyển Dụng 50.000 Lao Động Những Tháng Cuối Năm  
Hơn 27.600 Lao Động Ở Cà Mau Được Giải Quyết Việc Làm*

###



Implemented by  
**giz** Deutsche Gesellschaft  
für Internationale  
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

**DVET**

## • Tin Tiêu Điểm •

### • Tin Giáo Dục Nghề Nghiệp / Đào Tạo Nghề •

#### *Chính Sách*

#### **Không Gây Khó Cho Việc Dạy Văn Hóa Trong Trường Nghề, Trường Nghệ Thuật**

Ngày 29/7, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức dạy văn hóa ở các trường nghề, trường nghệ thuật; đưa giáo dục nghề nghiệp vào trường phổ thông. Tham dự cuộc họp có Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn. Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung và một số ý kiến tại cuộc họp cho rằng việc tổ chức dạy văn hoá trong các trường nghề, trường nghệ thuật không vướng luật mà chỉ do một số quy định chưa rõ, vì vậy, cần tiếp tục tạo điều kiện hơn nữa cho học sinh, người học. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ GD&ĐT nghiêm túc rà soát lại nội dung Công văn số 2672/BGDĐT-GDTH trong trường hợp không phù hợp với các quy định của pháp luật thì phải huỷ bỏ. Báo cáo của Bộ LĐ-TB&XH cho biết, khoảng gần 400 trường có đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu giảng dạy văn hóa THPT ngay tại trường theo quy định của Bộ GD&ĐT. Mỗi năm hệ thống giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh được khoảng 350.000 học sinh vào học trình độ trung cấp, trong số đó có trên 80% số học sinh tốt nghiệp THCS và có nguyện vọng học và thi lấy bằng tốt nghiệp THPT. ([Bao Chinh Phu](#), [VnEconomy](#), [Tuoi Tre](#), [QDND](#), [Quoc Hoi TV](#), [Cong Ly](#), [Cong Luan](#) Ngày 29/7)

#### **Đã Giải Ngân 48 Nghìn Tỷ Đồng Gói Hỗ Trợ Phục Hồi Kinh Tế Xã Hội**

Theo Bộ KH&ĐT, sau hơn 6 tháng triển khai, thống kê sơ bộ, các chính sách thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội đã giải ngân khoảng 48 nghìn tỷ đồng. Trong đó, Ngân hàng chính sách xã hội giải ngân khoảng 9.212 tỷ đồng; giải ngân 196,7 tỷ đồng hỗ trợ tiền thuê nhà cho 344 nghìn lao động; miễn thuế GTGT đầu ra, thuế môi trường đối với nhiên liệu bay, xăng là 31 nghìn tỷ đồng; hỗ trợ chi phí cơ hội thông qua các chính sách gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất là 7,4 nghìn tỷ đồng... ([CafeF](#), [Vietnam Plus](#), [Tin Tuc](#), [Tien Phong](#) Ngày 29/7)

#### **Xây Dựng Khung Năng Lực Số Cho Nhà Giáo Giáo Dục Nghề Nghiệp**

Ngày 28/7, tại Hà Nội, Tổng cục GDNN tổ chức Hội thảo “Khung năng lực số cho nhà giáo GDNN” để các chuyên gia, nhà khoa học và nhà quản lý cùng bàn bạc, trao đổi, thảo luận về việc xây dựng Khung năng lực số cho nhà giáo GDNN (giáo dục nghề nghiệp), làm cơ sở phát triển các chương trình và tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực cho nhà giáo đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Tính đến 31/12/2020, tổng số nhà giáo GDNN là 83.959 người. Về cơ bản, 100% nhà giáo đã đạt chuẩn về trình độ đào tạo, nghiệp vụ sư phạm; hơn 60% nhà giáo dạy thực hành, tích hợp đạt chuẩn về kỹ năng nghề. ([Dan Sinh](#) Ngày 28/7)

### • Tin Kinh Doanh & Thị Trường Lao Động •

#### *Hợp tác Nước Ngoài*



Implemented by  
**giz** Deutsche Gesellschaft  
für Internationale  
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

**DVET**

## Khóa Đào Tạo Nâng Cao Về Tự Động Hóa Và Động Cơ Tại VCMi

Chuỗi các khóa đào tạo kéo dài 5 ngày vừa được thực hiện thành công bởi ông Alexander Husenbeth, Chuyên gia Phát triển GIZ, trong tháng 7 năm 2022 tại Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi (VCMi). Nội dung các khóa đào tạo bao gồm tất cả các khía cạnh quan trọng trong lĩnh vực Tự động hóa và Động cơ điện. Tất cả 9 giáo viên của khoa Điện – Điện tử tại VCMi đều đã tham gia khóa đào tạo này. Khóa đào tạo về Tự động hóa kéo dài ba ngày (11-13/7), nội dung cung cấp thông tin về tất cả các tiêu chuẩn công nghiệp có liên quan đến điều khiển từ đơn giản đến phức tạp, lý thuyết về điều khiển trong các mạch mở và đóng đã được thảo luận, song song với các bài tập thực hành. Trong các bài tập thực hành, các hệ thống điều khiển lập trình khác nhau cũng đã được sử dụng như Logo Siemens và hệ thống PLC Simatic S7. Để có được kinh nghiệm thực tiễn, các ví dụ thực tế đã được đưa ra, lập trình và thử nghiệm bằng các hệ mô phỏng, như hệ thống băng tải công nghiệp với nhiều cảm biến và các tác nhân. Phần mềm được sử dụng để lập trình và mô là Siemens Logo soft Comfort, và TIA portal (Totally Integrated Automation). Khóa đào tạo về Động cơ kéo dài 2 ngày (18-19/7) bao gồm các khía cạnh an toàn từ Tự động hóa và bổ sung các chức năng khác của hệ thống như bảo vệ động cơ và điều khiển truyền động. Các giảng viên đã được hướng dẫn toàn bộ quy trình từ việc tính toán thời điểm đến việc lựa chọn động cơ phù hợp cho những trường hợp sử dụng cụ thể. Các phương pháp khởi động cũng được thảo luận rất đa dạng từ khởi động trực tiếp, khởi động mềm và sử dụng biến tần. Khóa học kết thúc bằng một bài tập thực tế trên một Hệ động cơ thử nghiệm. Hệ động cơ này mô phỏng tải trọng và cho phép người học nghiên cứu cách thức hoạt động của động cơ một cách toàn diện. Ngoài các nội dung đào tạo trên, các chú thích về tiêu chuẩn và câu hỏi thi đã được lồng ghép để chuẩn bị cho giáo viên trong kỳ thi cuối khóa theo tiêu chuẩn Đức sẽ được thực hiện vào năm tới. Hai khóa đào tạo được tổ chức trong khuôn khổ hợp phần “Hỗ trợ các viện đào tạo nghề xanh hóa chất lượng cao” trong khuôn khổ Chương trình Việt Nam – Đức “Cải cách đào tạo nghề ở Việt Nam”. Chương trình được tài trợ bởi Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức (BMZ), được thực hiện bởi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) cùng với Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam (MoLISA). ([TVET](#) Ngày 2/8)

## Hơn 56.800 Lao Động Việt Nam Đi Làm Việc Ở Nước Ngoài Trong 7 Tháng

Theo số liệu của Bộ LĐ-TB&XH, trong 7 tháng năm 2022, các đơn vị đã đưa 56.863 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 63,2% mục tiêu kế hoạch năm, trong đó có 21.238 lao động nữ. Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc tiếp tục là các thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam nhiều nhất trong 7 tháng qua. Trong 7 tháng, Bộ LĐ-TB&XH đã thực hiện các giải pháp phát triển thị trường lao động ngoài nước. Theo đó, Bộ LĐ-TB&XH đã đàm phán với cơ quan chức năng của Israel về Hiệp định hợp tác lao động Việt Nam- Israel, dự thảo Biên bản thỏa thuận (MOU) về lao động nông nghiệp với Australia, xây dựng Thỏa thuận về tuyển dụng lao động giữa Việt Nam và Thái Lan, hoàn thiện Bản ghi nhớ về di cư lao động có kỹ năng và trao đổi kiến thức với Đức; trao đổi “Bản ghi nhớ về tuyển dụng, việc làm và hồi hương lao động giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Malaysia.” ([Lao Động](#), [Vietnam Plus](#), [Doanh Nghiệp Hoi Nhap](#), [NLD](#) Ngày 29/7)

## Thực Tập Sinh Việt Nam Đến Nhật Bản Sẽ Thoát Cảnh Bị Chặt Chém Phí Môi Giới



Implemented by  
**giz** Deutsche Gesellschaft  
für Internationale  
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

**DVET**

Theo số liệu khảo sát của Cục quản lý xuất nhập cảnh Nhật Bản với khoảng 2.100 thực tập sinh kỹ thuật, diễn ra từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022, hơn một nửa số thực tập sinh kỹ thuật nước ngoài đến Nhật Bản trong một cuộc khảo sát gần đây, đã phải gánh khoản nợ trung bình là 540.000 yên (gần 94 triệu đồng) để đến Nhật Bản, với khoảng 80% thực tập sinh đến từ Việt Nam và Campuchia phải gánh khoản nợ đó. Để trả các khoản phí này, 55% thực tập sinh đã vay tiền khi đến Nhật Bản. Thực tập sinh đến từ Việt Nam và Campuchia đã chi trả với mức trung bình lần lượt là 674.000 yên và 566.000 yên. Nhật Bản đang tạo ra một trang web cho phép người Việt Nam đăng ký thực tập sinh trực tuyến tại nước này với hy vọng loại bỏ những công ty môi giới vô đạo đức thu phí cắt cổ. Ứng viên có thể xem thông tin đó nhưng vẫn phải nộp đơn thông qua các tổ chức địa phương. Trang web kết nối việc làm này sẽ đi vào thử nghiệm vào khoảng sau tháng 4 năm sau và dự kiến sẽ hoạt động đầy đủ vào năm 2024. ([VNBusiness](#), [Nikkei Asia](#) Ngày 29/7)

### **Cơ Hội Hợp Tác Đầu Tư Cho Doanh Nghiệp Việt Nam Với Bắc Úc**

Ngày 27/7, tại TP. HCM, Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE) phối hợp với Hội đồng doanh nghiệp Việt Nam - Bắc Úc (NTVBC) tổ chức Hội thảo giao thương và hợp tác đầu tư Việt Nam - Bắc Úc. Tại hội thảo, ông Nguyễn Ngọc Mỹ, chủ tịch NTVBC, cho biết doanh nghiệp Việt Nam sẽ thúc đẩy hợp tác với khu vực Bắc Úc trong lĩnh vực lao động và vật tư và vật liệu xây dựng. Theo đó, VAFIE sẽ là cầu nối xuất khẩu lao động tay nghề cao sang Bắc Úc. Mục tiêu trong 12 tháng đầu sẽ có 10 doanh nghiệp và 100 lao động tay nghề cao sang làm việc tại Úc. Ngoài ra, các doanh nghiệp có thể hợp tác trao đổi tour du lịch kết hợp khảo sát thị trường và kết hợp kinh doanh hoặc hợp tác đào tạo nghề, xuất khẩu lao động tay nghề cao tại Bắc Úc. ([Dau Tu](#) Ngày 28/7)

### **Thành Phố Cal-Nev-Ari Ký Kết Hợp Tác Đưa Cây Dược Liệu Quảng Trị Sang Mỹ**

Ngày 26/7, Đoàn công tác Thành phố Cal-Nev-Ari (Mỹ) do ông Sonny Nguyễn, Giám đốc Phát triển thành phố làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc và ký biên bản ghi nhớ hợp tác với huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Bên cạnh đó, thành phố cũng sẽ phát triển du lịch và khách sạn, giao lưu văn hóa, giáo dục và đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực; tư vấn doanh nghiệp. ([SGGP](#), [VnExpress](#), [Kien Thuc Gia Dinh](#), [Vnanews](#) Ngày 26/7)

### **Đức Tạm Chưa Cấp Thị Thực Mẫu Hộ Chiếu Tím Xanh Của Việt Nam Vì Thiếu Nơi Sinh**

Chiều 27/7, trang Facebook của Đại sứ quán CHLB Đức tại Hà Nội và Tổng lãnh sự quán CHLB Đức tại TP.HCM cùng ra thông báo liên quan đến việc dừng cấp thị thực vào hộ chiếu phổ thông Việt Nam theo mẫu mới màu xanh tím than. Công dân Việt Nam sở hữu mẫu hộ chiếu mới có bìa màu tím than này tạm thời chưa thể nộp đơn xin cấp thị thực tới Đức vì thiếu phần “Nơi sinh”. Thông báo của cảnh sát Đức cho biết nước này sẽ không cấp thị thực ngắn hạn và dài hạn (C và D) cho những người mang hộ chiếu mới. Đại sứ quán Đức khuyến cáo, trong trường hợp đã được cấp thị thực cũng không nên đến Đức, bởi có nguy cơ sẽ bị từ chối cho nhập cảnh tại biên giới. Tuy nhiên, những người mang hộ chiếu cũ (màu xanh) hoặc người có giấy phép cư trú



Implemented by  
**giz** Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

**DVET**

trong khu vực Schengen không bị ảnh hưởng. ([Tien Phong](#), [Cong Ly](#), [Kinh Te Do Thi](#), [VTC](#), [Dan Tri](#), [PLO](#), [VietnamNet](#), [VnExpress](#), [Thanh Nien](#), [Tuoi Tre](#) Ngày 28/7)

## **Thủ Tướng Hàn Quốc Tiếp Thường Trực Ban Bí Thư Võ Văn Thưởng**

Ngày 1/8, ngày đầu tiên trong chuyến thăm Hàn Quốc của đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và đoàn đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo, TTXVN đưa tin. Tại cuộc gặp mặt, Thường trực Ban Bí thư đã nêu các đề xuất nhằm tăng cường quan hệ hai nước, trong đó có tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, phát triển quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các chính đảng của Hàn Quốc, mở rộng hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương, giao lưu nhân dân, thúc đẩy đầu tư của các doanh nghiệp của Hàn Quốc vào Việt Nam, quan tâm việc chuyển giao công nghệ và phát triển công nghiệp phụ trợ, phát triển thương mại song phương theo hướng cân bằng, mở rộng hợp tác lao động, quan tâm tới công dân Việt Nam. ([Lao Dong](#), [Bao Quoc Te](#) Ngày 1/8)

## **Lao Động Ở Nam Trà My Sẽ Có Thu Nhập Tốt Khi Sang Làm Việc Tại Hàn Quốc**

Chiều 1/8, trong khuôn khổ Lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ 4 diễn ra tại huyện vùng cao Nam Trà My (Quảng Nam), UBND huyện Nam Trà My và quận Hamyang, tỉnh Gyeongsangnam, Hàn Quốc đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về phái cử và tiếp nhận lao động đi làm việc thời vụ ở Hàn Quốc. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2022, 21 lao động đầu tiên từ huyện Nam Trà My sẽ sang làm việc tại quận Hamyang. ([CAND](#) Ngày 1/8)

## **Tin Trong Nước**

### **Doanh Nghiệp Đăng Ký Thành Lập Mới Ở Việt Nam 7 Tháng Đầu Năm 2022**

Tính chung 7 tháng năm 2022, cả nước có 89,4 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.006,1 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký 621 nghìn lao động, tăng 17,9% về số doanh nghiệp, giảm 5,6% về vốn đăng ký và tăng 11,8% về số lao động so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng năm 2022 đạt 11,3 tỷ đồng, giảm 19,9% so với cùng kỳ năm 2021. ([GSO](#) Ngày 29/7)

### **Đằng Sau Câu Chuyện “Khát” Lao Động Diện Rộng Nhiều Ngành, Chuyên Gia Lý Giải**

Chuyên gia kinh tế Lê Duy Bình, Giám đốc điều hành Economica Việt Nam, cho biết số người tham gia thị trường lao động tăng nhưng thị trường vẫn thiếu do quá trình phục hồi sau đại dịch diễn ra khá tích cực. Nhiều doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, nhiều doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, số vốn giải ngân FDI tăng, một số ngành như dịch vụ, du lịch, giao thông phục hồi mạnh mẽ. Cầu về lao động rất lớn. Sự cạnh tranh về lao động tăng mạnh, dẫn đến thiếu hụt cục bộ về lao động ở một số ngành, địa phương. Những thiếu hụt này cũng chỉ diễn ra cục bộ ở một số ngành, một số lĩnh vực và ở một số khu vực dưới tác động của một số thay đổi về xu hướng của thị trường lao động, quá trình tái cấu trúc của nền kinh tế và "khẩu vị" về việc làm của người lao động. Covid-19 đã đóng vai trò chất xúc tác khiến



Implemented by  
**giz** Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

**DVET**

quá trình tái cơ cấu của thị trường lao động cũng như sự thay đổi về khẩu vị đối với việc làm của người lao động diễn ra nhanh hơn. Những ngành bị ảnh hưởng lớn nhất chủ yếu là những ngành sử dụng nhiều lao động phổ thông như dệt may, da giày, lắp ráp linh kiện điện tử, chế biến gỗ... Bên cạnh đó, một số địa phương vẫn có nguồn cung lao động khá ổn định, trong khi đó một số nơi là trọng điểm kinh tế, từng thu hút rất nhiều lao động nay lại bị thiếu hụt, đặc biệt sau đại dịch Covid-19 như một số tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Để giải quyết vấn đề thiếu hụt lao động, ông Bình kiến nghị các doanh nghiệp thay đổi mô hình tăng trưởng, tái cấu trúc, đầu tư mở rộng lĩnh vực khác đồng thời giảm sự phụ thuộc vào việc phát triển dựa trên lợi thế lao động giá rẻ nữa. ([Dan Tri](#) Ngày 31/7)

### **Người Lao Động Vận Hành Công Trình Khí Làm Việc Tối Đa 12 Giờ/Ngày**

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 12/2022/TT-BCT quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đường ống phân phối khí và các công trình khí. Theo Thông tư quy định, người lao động làm công việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đường ống phân phối khí và các công trình khí làm việc theo ca và phiên làm việc. Cụ thể, ca làm việc không quá 12 giờ trong 1 ngày; phiên làm việc tối đa là 7 ngày; số giờ làm thêm không quá 300 giờ trong 1 năm. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 9/9/2022. ([Bao Chinh Phu](#), [Thu Vien Phap Luat](#), [Luat Vietnam](#) Ngày 27/7)

### **Đường Ngoại "Hạ" Đường Nội**

Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA), trong vụ sản xuất đường mía 2021-2022, chỉ có 25/41 nhà máy đường hoạt động, 16 nhà máy đã buộc phải đóng cửa. Trong 25 nhà máy còn hoạt động, 17 nhà máy bị thua lỗ (chiếm gần 70%) khiến cho khoảng 3.300 người lao động đã bị mất việc làm và khoảng 100.000 hộ nông dân trồng mía buộc phải chuyển sang cây trồng khác. ([NLD](#) Ngày 1/8)

### **Hà Nội Phê Duyệt 78 Nghề Đào Tạo, Người Lao Động Được Hỗ Trợ Chi Phí**

UBND TP. Hà Nội đã phê duyệt 11 nhóm nghề với 78 nghề đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2022-2025. Có 5 nhóm đối tượng được đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng. Nhóm 1: Người khuyết tật; Nhóm 2: Người thuộc đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; người thuộc hộ nghèo ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; Nhóm 3: Người dân tộc thiểu số, người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh, lao động nữ bị mất việc làm; Nhóm 4: Người thuộc hộ cận nghèo; Nhóm 5: Người học là phụ nữ, lao động nông thôn không thuộc các đối tượng (nhóm 1, 2, 3, 4) kế hoạch này. ([ANTD](#), [KTDT](#) Ngày 1/8)

### **Hà Nội Giải Quyết Việc Làm Cho Hơn 137.000 Lao Động Trong 7 Tháng**

Sở LĐ-TB&XH Hà Nội cho biết, tính chung 7 tháng năm 2022, TP. Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 137.300 lao động, đạt 85,8% kế hoạch năm, tăng 23,2% so với cùng kỳ năm 2021.



Implemented by  
**giz** Deutsche Gesellschaft  
für Internationale  
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

**DVET**

Trong tháng 7, thành phố tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ, phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm cho hơn 18.400 lao động, tăng 35,4% so với cùng kỳ năm 2021. 12.100 người được giải quyết việc làm qua hình thức xuất khẩu lao động, cung ứng dịch vụ việc làm của các doanh nghiệp và qua các hình thức khác. Cũng trong tháng 7, thành phố ra quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 5.700 người với số tiền hỗ trợ 145,3 tỷ đồng; tư vấn giới thiệu việc làm cho 7.200 người. ([VnEconomy](#) Ngày 29/7)

### **Vĩnh Phúc Đào Tạo Nghề Cho Gần 210.000 Lượt Người Từ Năm 2015**

Từ năm 2015 đến nay, các cơ sở GDNN tại Vĩnh Phúc đã tuyển sinh, đào tạo nghề mới cho gần 210 nghìn lượt người, góp phần đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn tỉnh đạt gần 78% tổng số lao động. ([DNHN](#) Ngày 26/7)

### **Nghệ An: 840 Hợp Tác Xã Tạo Việc Làm Cho Gần 61.000 Lao Động**

Sáng 28/7, Liên minh HTX Nghệ An tổ chức hội nghị Ban chấp hành mở rộng kỳ thứ IV, khoá VI nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tính đến hết tháng 6/2022, toàn tỉnh có 840 hợp tác xã; lao động thường xuyên trong các hợp tác xã là 60.936 người. ([Nghe An](#) Ngày 28/7)

### **Thừa Thiên-Huế Phát Triển Nguồn Nhân Lực Chất Lượng Cao**

Thừa Thiên-Huế đang tập trung xây dựng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương nhanh và bền vững. Theo thống kê của Sở LĐ-TB&XH, trong tổng số gần 562 nghìn lao động đang làm việc tại Thừa Thiên-Huế, tổng việc làm của nhóm nhân lực chất lượng cao là 80,72 nghìn lao động, chiếm khoảng 14,38% tổng việc làm toàn tỉnh. Nghị quyết số 17-NQ/TU của Tỉnh ủy đặt ra chỉ tiêu đến năm 2025, tỷ lệ lao động tại Thừa Thiên-Huế qua đào tạo đạt 70-75%, trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 30-35%. ([Nhan Dan](#) Ngày 2/8)

### **Năng Suất Lao Động Bình Quân Tại TP. HCM Cao Gấp 2,5 Lần Cả Nước**

Phát biểu tại Hội thảo khoa học quốc gia "Chủ trương và chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045", do Thành ủy TP. HCM, Ban Kinh tế Trung ương và ĐH Quốc gia TP. HCM tổ chức ngày 28/7, PGS.TS Trần Hoàng Ngân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP. HCM thông tin, TP. HCM có năng suất lao động bình quân cao gấp 2,53 lần so với cả nước và thu nhập bình quân trên đầu người cao hơn 1,54 lần cả nước. ([Dan Tri](#) Ngày 29/7)

### **Bình Phước: Doanh Nghiệp “Khát” Lao Động Phổ Thông**

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm, Sở LĐ-TB&XH, Bình Phước đang cần hơn 20 ngàn lao động, trong đó có 200 lao động có kỹ năng, số còn lại là lao động phổ thông; những ngành nghề có nhu cầu sử dụng lao động lớn là dệt may, da giày, chế biến gỗ, điện tử,... ([Binh Phuoc](#) Ngày 31/7)



Implemented by  
**giz** Deutsche Gesellschaft  
für Internationale  
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

**DVET**

## **Bình Dương Tuyển Dụng 50.000 Lao Động Những Tháng Cuối Năm**

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương cho biết trong 6 tháng đầu năm có 2.282 doanh nghiệp (DN) trên địa bàn có nhu cầu tuyển dụng khoảng 80.800 lao động (7.800 lao động có chuyên môn, 73.000 lao động phổ thông). Theo dự báo, những tháng cuối năm, các DN ở Bình Dương sẽ nhận được nhiều đơn hàng mới, do đó nhu cầu tuyển dụng lao động sẽ tăng trở lại (khoảng 40.000-50.000 người), tập trung các ngành nghề như: dệt may, gỗ, giày da, dệt nhuộm, hàn, cắt cơ khí. ([NLD](#) Ngày 2/8)

## **Hơn 27.600 Lao Động Ở Cà Mau Được Giải Quyết Việc Làm**

Ông Nguyễn Quốc Thanh, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Cà Mau, cho biết thời gian qua, Cà Mau luôn chú trọng đến công tác giải quyết việc làm cho NLĐ. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho hơn 27.600 lao động, đạt 69,52% kế hoạch; đã tuyển sinh, đào tạo và bồi dưỡng nghề cho 13.916 người... ([NLD](#) Ngày 28/7)